

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026)

Tận tâm, phấn đấu hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Được học tập và rèn luyện dưới mái trường XHCN và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tôi luôn xác định ý thức, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với các thế hệ ông cha ta đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tôi thật vinh dự được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu và được Ủy ban Bầu cử Quốc gia phân công ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Bình Dương. Qua tìm hiểu tôi được biết, trong nhiều năm qua tỉnh ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. GRDP năm 2020 bình quân đầu người đạt hơn 150 triệu đồng, cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước. Bình Dương đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) lần thứ 3 và là thành viên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF). Đặc biệt hơn, lĩnh vực tôi rất quan tâm và tập trung đầu tư, đó là năng lượng mặt trời hiện đang được phát triển mạnh tại Bình Dương. Toàn tỉnh đang phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Tôi cũng thật vui mừng được biết, tháng 1 năm 2020, Dĩ An chính thức là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương với cơ cấu tỷ trọng thương mại dịch vụ và công nghiệp đạt tới 99,99%, chỉ có 0,01% là sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là niềm tự hào của tất cả những ai đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phát huy thế mạnh, góp phần vào sự phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua việc thực thi quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đó là xây dựng các chính sách, pháp luật; giám sát tối cao và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Về xây dựng các chính sách, pháp luật, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty chuyên đầu tư vào các lĩnh vực môi trường, nước và năng lượng sạch mà tôi đã được đào tạo và gắn bó trong suốt hơn 30 năm qua, tôi tin tưởng thực hiện tốt trọng trách này, nhất là về các lĩnh vực thiết yếu, dân sinh, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư để tiếp tục phát triển TP Dĩ An và tỉnh Bình Dương xanh và bền vững.

Về vai trò giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đây là những vấn đề tôi luôn trăn trở. Việc giám sát nhằm đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh, các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực và hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp, chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội; nhất là những vấn đề bức xúc, nội cộm ở địa phương, cơ sở; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương. Ngoài ra, tôi sẽ nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc

quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc chuyển dịch cơ cấu gắn với phát triển xanh, phát triển bền vững và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh nhà và các đô thị khác trên cả nước.

Tôi sẽ **tận tâm, phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân**, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Dương, cải thiện tốt môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với nhân dân nơi ứng cử và nơi cư trú; qua đó tìm hiểu, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Nêu cao tinh thần tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân là nhiệm vụ quan trọng mà tôi chú trọng. Đề cao tinh thần dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để cùng với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và những cơ chế chính sách liên quan đến các vấn đề xã hội, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng bộ thực hiện các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có các đối tượng dễ bị tổn thương, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tôi luôn ý thức rằng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội thì đó sẽ là niềm vinh dự của bản thân; đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm rất lớn của mình trước Đảng, trước nhân dân. Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ nỗ lực phục vụ nhân dân, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, để bà con yên tâm sản xuất kinh doanh, được sống trong môi trường yên bình và hạnh phúc.

Đây là yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội thực hiện ý nguyện, mong đợi của cử tri và nhân dân, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Người ứng cử

Nguyễn Quang Huân

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó CT Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam

Phó CT Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam